

CHÀO MỪNG NGÀY TỰ TRƯỜNG - BACK TO SCHOOL 4A3

Những tiếng cười nói giòn tan lại vang khắp sân trường, khắp các góc hành lang, lớp học của Tiểu học Giang Biên sau những ngày hè vắng lặng, khởi đầu một năm học mới với thật nhiều niềm vui. Mọi công tác đón học sinh quay trở lại trường học đều được chuẩn bị sẵn sàng từ trước: vệ sinh lớp học, khử khuẩn, các phòng chức năng,... Hôm nay, các thầy cô hân hoan chào đón các con học sinh đến trường.



Tại Trường Tiểu học Giang Biên, quận Long Biên, mới hơn 7h, nhiều HS đã được bố mẹ đưa đến trường. Những khuôn mặt háo hức niềm vui. Sân trường rộn rã tiếng cười nói của học sinh xen lẫn những lời dặn dò của phụ huynh.

Sau khi tập trung các khối lớp tại sân trường cùng phụ huynh để nghe các thông báo chung, các em học sinh đã được thầy cô hướng dẫn đi vào đúng lớp của mình. Công tác đón học sinh đã được Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo, phân công

từ những ngày cuối tháng 7. Các bác lao công chuẩn bị vệ sinh lớp học, sẵn sàng đón các bạn học sinh. Tại mỗi phòng học, các cô giáo đã dành nhiều tâm huyết để trang trí bảng lớp với nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh, đáng yêu chào đón những học trò mới của mình.



Thư ngỏ

Chào mừng các bậc phụ huynh và các con học sinh đến với ngôi nhà thân yêu 4A3 của trường Tiểu học Giang Biên!

Được sự phân công của BCH trường Tiểu học Giang Biên, cô Giang rất vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng các con lớp 4A3 trong năm học 2022 - 2023. Sau đây cô Giang xin tự giới thiệu đôi nét về bản thân mình!



- **Cô Tên là: Lê Thị Thu Giang**
- **Sinh năm: 1997**
- **Trình độ: Đại học**
- **Nhiệm vụ phân công: GVCN lớp 4A3**
- **Số điện thoại: 035.997.8184**

Năm học 2022 - 2023, lớp 4A3 của chúng mình sẽ học ở tầng 2 dãy nhà A. Điều đầu tiên trong năm học này, cô hy vọng các con sẽ có những trải nghiệm học tập vui, bổ ích, tiếp thu thêm thật nhiều kiến thức mới và các con sẽ lưu giữ được nhiều kỉ niệm đẹp tại "*Ngôi nhà thân yêu 4A3*".

Trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày nếu con có những niềm vui, hay chuyện buồn phiền thì con hãy mở lòng và chia sẻ với cô - người bạn lớn của con hoặc những người bạn trong lớp của mình nhé! Cô sẽ sẵn sàng dành toàn bộ thời gian, tâm huyết, tình yêu thương để dạy dỗ các con; sẵn sàng trợ giúp các con ở mọi mặt. Và cô cũng luôn muốn được nghe tâm sự của bố mẹ về con, lắng nghe cả những lời góp ý cho cô, trò với hy vọng và luôn tin rằng: Học sinh lớp 4A3 ngoài việc nắm chắc kiến thức các môn học, các con còn trở thành những học sinh tự tin, năng động tham gia có hiệu quả các phong trào của trường, lớp. Mỗi ngày các con có sự tiến bộ hơn so với chính bản thân mình; sẽ là những học sinh chăm ngoan, biết sống có trách nhiệm, trung thực, biết yêu thương và sẻ chia. Cô tin chắc rằng nếu chúng mình yêu thương, chia sẻ và đoàn kết thì tập thể lớp 4A3 luôn là một tập thể mạnh.

Chúc các con học sinh có một năm học thật tươi vui, hiệu quả và có nhiều kỉ niệm đẹp trong "*Ngôi nhà thân yêu 4A3*". Chúc các bậc phụ huynh dồi dào sức khỏe, là chỗ dựa vững chắc cho các con, luôn thành công trong công việc, cuộc sống. Và là người đồng hành, sát cánh cùng cô giáo trong năm học lớp 4 của các con, để giúp cô giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mong sớm được gặp lại các con học sinh thân yêu!

Giáo viên chủ nhiệm

Lê Thị Thu Giang

Tại lớp 4A3, học sinh được làm quen với cô giáo chủ nhiệm mới của mình, ôn lại những nội quy, quy định của nhà trường và cùng nhau chơi các trò chơi thú vị.

Hãy cùng nhìn ngắm những hình ảnh thật đẹp trong buổi đầu tiên các con đến trường.





Chúc cho tất cả các con luôn tràn đầy năng lượng như ngày hôm nay để sẵn sàng bước vào năm học mới nhé!